



Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี

ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต อันลิมิต พลัส
ประเภทบัตรผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักเพื่อผูกกับบัตรเดบิต • สามารถผูกกับบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีเสริมได้ • 1 บัตรผูกได้สูงสุด 2 บัญชี (รวมบัญชีหลัก) • จำกัด 1 บัตรหลัก ต่อ 1 ท่าน • บัตรหลัก 1 ใบ มีบัตรเสริมได้ไม่เกิน 3 บัตร
วงเงินสูงสุด (บาท) (ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุดและปรับลดวงเงินได้)	<ul style="list-style-type: none"> • วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน • วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร ที่ร้านค้ารับบัตรและร้านค้าออนไลน์รวมสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ	<p>สิทธิประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี และตู้ธนาคารอื่นในประเทศไทย ที่มีสัญลักษณ์ "ATM POOL"  และตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศ ที่มีสัญลักษณ์ "VISA"  • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี และตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น • ใช้จ่ายบิล (Bill Payment) ของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี โดยการหักเงินจากบัญชีหลักที่ผูกกับบัตร • ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์ "VISA"  • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท <p>เงื่อนไขทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ถอนได้สูงสุด ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี กรณีถอนที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร • จำกัดจำนวนครั้งในการถอน สูงสุด 5 ครั้ง/วัน และในการถามยอดเงินคงเหลือ สูงสุด 2 ครั้ง/วัน • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี สูงสุด 300,000 บาท/วัน และ/หรือ ไม่เกิน 10 ครั้ง/วัน • โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ สูงสุด 300,000 บาท/วัน จำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท/รายการ • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุด 300,000 บาท/วัน จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ • ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์ "VISA"  วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • สามารถขอเปลี่ยนแปลงวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ต้องการได้ ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศล่าสุด ที่ www.uob.co.th (ประกาศค่าธรรมเนียม ตารางที่ 3.2 อัตราค่าบริการเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต)



Sales Sheet ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต ยูโอบี

	<ul style="list-style-type: none"> กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกบัตรเดบิต ธนาคารจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้งานคงเหลือของบัตร หลังหักค่าใช้จ่าย/ค่าบริการคงค้าง (หากมี) โดยจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งยกเลิกบัตร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี	บัตรหลัก 550 บาท/ 2 ปี บัตรเสริม 400 บาท/ 2 ปี
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ทดแทนบัตรเดิม	100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่	100 บาท/ครั้ง
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงิน ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการถอน/สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของยอดใช้จ่ายและยอดเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณี บัตรหาย	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันทีที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัดบัตรกับธนาคาร กรณีบัตรสูญหาย ผู้ถือบัตรแจ้งอายัดบัตรและทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรใบใหม่
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือสาขาธนาคารยูโอบี หรือ www.uob.co.th
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> บัตรหายมีความเสี่ยงที่ท่านจะสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชีของท่าน ลูกค้าผู้ถือบัตรต้องรีบแจ้งอายัดบัตร ควรเก็บบัตรในที่ปลอดภัย และควรเปลี่ยนรหัสบัตรเป็นประจำ ผู้ถือบัตรต้องลงลายมือชื่อ บนแถบลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร หากผู้ถือบัตรไม่ประสงค์ใช้บริการบัตรเดบิตนี้ต่อไป โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือสาขาธนาคารยูโอบี หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือสาขาธนาคารยูโอบี
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การ ให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ	<p>ข้อสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการต่างๆตามที่ธนาคารกำหนดเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th) ธนาคารอาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน คู่มือและสัญญาหัวข้อเงื่อนไขอื่น ๆ) หรือบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th)</p>
ประเภทของการประกันภัย	ไม่มี
ชื่อบริษัทประกันภัย	ไม่มี
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	ไม่มี
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	ไม่มี
ช่องทางในการติดต่อบริษัทประกันภัย	ไม่มี